

ดวงสำนัก

สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรมพบนักเขียนนักแปลผู้รังสรรค์วรรณกรรม



เมื่อวันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 สำนักวิทยบริการจัดกิจกรรมพบนักเขียนนักแปลผู้รังสรรค์วรรณกรรม โดยได้เชิญ ดร. สุมาลี บำรุงสุข นักเขียนและนักแปลที่มีชื่อเสียง เจ้าของผลงานแปล Harry Potter มาบรรยายและเสวนากับผู้สนใจ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนงค์ รุ่งแจ้ง และอาจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับบุคลากรและประชาชน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัสกับเจ้าของผลงานที่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางวรรณกรรม ซึ่งนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการอ่าน การ

ค้นคว้า และสร้างนิสัยรักการอ่านแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังจะได้รับความรู้และสามารถร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักเขียน นักแปลผู้มีชื่อเสียงได้อย่างใกล้ชิด ในโอกาสนี้มีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมงานกว่า 400 คน กิจกรรมในโครงการยังได้เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรที่ชื่นชอบแฮร์รี่ พอตเตอร์ได้คัดลอกผลงานตอนที่ประทับใจ มาร่วมสนุกและแสดงความคิดเห็น เพื่อรับรางวัลในงานด้วย นอกจากนี้ยังมีการฉายภาพยนตร์และถ่ายทอดการเสวนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกด้วย

ศูนย์การศึกษากองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมาศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการ



เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 คณะศึกษาดูงานจากศูนย์การศึกษา กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ท่าน นำโดย พ.ท.เดชา ไชยมงคล หัวหน้าศูนย์การศึกษา เข้าศึกษาและเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการ โดยมี นายประสิทธิ์ ประทุมรัตน์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้และบุคลากรกลุ่มฯ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในงานห้องสมุด ซึ่งในการเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการในครั้งนี้คณะผู้เยี่ยมชมให้ความสนใจศึกษาข้อมูลด้านระบบห้องสมุด

อัตโนมัติ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานบริการ

กิจกรรม KKU Library Road Show ณ ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์



กลุ่มภารกิจส่งเสริมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรม KKU Library Road Show ณ ห้องสมุดคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2554 เวลา 11.00 - 13.00 น. นำโดยบรรณารักษ์ ได้แก่ นางวิลาวัลย์ ไต๊ะเอี่ยม และนางสาวกฤติกา สุนทร ให้คำแนะนำและถ่ายทอดความรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งมีรูปแบบในการให้บริการคือ แนะนำบริการ ทรัพยากรสารสนเทศและการสืบค้น ตลอดจนการเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของสำนักวิทยบริการผ่านระบบออนไลน์

สำนักวิทยบริการจัดโครงการศึกษาดูงาน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัด เชียงราย

สำนักวิทยบริการจัดโครงการศึกษาดูงาน และศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงหัวหน้ากลุ่มภารกิจ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มภารกิจ หัวหน้าห้องสมุดคณะและ คณะกรรมการร่วมสายงาน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ศึกษาหาความรู้จากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ที่ทันสมัยและมีชื่อเสียงอยู่ในระดับชั้นนำของประเทศและเป็นผู้เทียบเคียงกับสำนักวิทยบริการ ตลอดจนสามารถนำ ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป



สำนักวิทยบริการจัดอบรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในและเริ่มโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน



เมื่อวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2554 สำนักวิทยบริการจัดอบรม การตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไชยวิทย์ ธนไพศาล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการประกัน คุณภาพของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามเกณฑ์การ

บริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) ส่วนวันที่ 28-31 มีนาคม สำนักวิทย บริการ ได้จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยเริ่มจัดทำรายงานการประเมินตนเองของกลุ่มภารกิจเพื่อ พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในระดับกลุ่มภารกิจ รวมทั้งต่อยอดความรู้ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์ ความรู้ด้านการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในกลุ่มภารกิจทั้ง 6 กลุ่ม รวมถึง การสะท้อนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาองค์กร (OFI) ในระดับกลุ่มภารกิจ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการได้รับเชิญเป็นวิทยากร 5ส



เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 นางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อำนวยการสำนักวิทย บริการ ได้รับ เชิญจากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “กิจกรรม 5 ส กับการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบและ ปรับปรุงที่ทำงานและงานของคุณด้วยตนเอง”

สำนักวิทยบริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิจัยสถาบัน: การพัฒนาคุณภาพงานด้วยวิจัยสถาบัน”

เมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2554 สำนักวิทยบริการได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิจัยสถาบัน: การพัฒนาคุณภาพงานด้วยวิจัยสถาบัน” มีผู้เข้ารับการอบรม ประมาณ 40 คน วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พญากิจวิจารณ์ เพื่อพัฒนางานด้านต่าง ๆ ด้วยการทำให้วิจัยสถาบัน ซึ่งผลการวิจัยสถาบันมีความสำคัญต่อการเป็นกลไกที่ช่วยพัฒนาหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้มีการทำวิจัยที่ควบคู่ไปกับงานประจำเป็นการเก็บรวบรวมสารสนเทศโดยผ่านการวิเคราะห์จากกระบวนการวิจัยและนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในพัฒนางาน อีกทั้งเป็นข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ แก้ปัญหา และวางนโยบายของผู้บริหาร รวมทั้งนำมาใช้ในการประกันคุณภาพของหน่วยงาน



สำนักวิทยบริการร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 สำนักวิทยบริการเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 ณ อาคารจัตุรมุข คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

- 1) กิจกรรมการประกวดการแต่งกายอันทรงค่าสืบสานสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นเมืองอีสาน
- 2) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาไทย สำนักวิทยบริการได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาประเภทวิ่ง 4 ขา รักษาของและได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศกองเชียร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาประเภทวิ่งกระสอบ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาประเภทชักเย่อ และรางวัลชมเชยกีฬาประเภทตีบักกิ้งล้อ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจของบุคลากรชาวสำนักวิทยบริการทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และในวันที่ 12 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.



สำนักวิทยบริการ ได้จัดกิจกรรมสงกรานต์สำนักวิทยบริการ ประจำปี 2554

“ม่วนซื่นโฮแซว” ณ บริเวณหน้าอาคารศูนย์สารสนเทศ โดยมีนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการเป็นประธานเปิดงาน



มีพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสและผู้ที่เกี่ยวข้องอาชญากรไปแล้ว กิจกรรมการประกวดขวัญใจสงกรานต์สำนักวิทยบริการ ซึ่งกลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมก่อกองทรายและกิจกรรมร่ำวงสงกรานต์ ซึ่งแต่ละกิจกรรมล้วนแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยและสร้างความสนุกสนานต่อผู้ร่วมงาน อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีและความผูกพันของบุคลากรในสำนักวิทยบริการอีกด้วย

สำนักวิทยบริการจัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาความชำนาญเฉพาะสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาความชำนาญเฉพาะสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการเป็น Subject Specialist Librarian เพื่อให้บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ในสำนักวิทยบริการได้ทบทวนองค์ความรู้ในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาวิทยาการ



จัดการ ติดตามแนวโน้มและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาวิชาดังกล่าว ตลอดจนสามารถประยุกต์นำมาใช้ในการดำเนินงานของห้องสมุดและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การสัมมนาดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 7 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม

คอกกวน ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักวิทยบริการ โดยมีหัวข้อการสัมมนา ในเรื่องของการศึกษาด้านการตลาดและแนวโน้ม การศึกษาวิจัยและการศึกษาด้านการเงิน การบริหารจัดการและแนวโน้มการศึกษาวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และ รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช หัวหน้ากลุ่มวิชาการการตลาด ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็น วิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนความรู้ในการสัมมนาในครั้งนี้

สำนักวิทยบริการจัดฝึกอบรม เรื่อง “การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส” และจัดตรวจประเมินกิจกรรม 5ส



เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 13.30 - 16.30 น. สำนักวิทยบริการจัด ฝึกอบรม เรื่อง “การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ยกกระดับการดำเนินงานกิจกรรม 5ส และให้ความรู้เรื่องการตรวจประเมินโดย วิธีการที่ถูกต้องเพื่อให้มีการ ปรับปรุงและดำเนินงานกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง



และมีนางสุดใจ ธนไพศาล ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่ง 5ส นับเป็นกิจกรรมพื้นฐานที่สำคัญสามารถนำมาใช้ในการสร้างคุณภาพ ทำให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัย ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน ของบุคลากร สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ

สำนักวิทยบริการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

สำนักวิทยบริการ ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2554 เวลา 09.00-16.00 น. วิทยากร โดยนายเฉลิมวุฒิ ศรีอ่อนหล้า นัก กายภาพบำบัด พร้อมด้วยคณะจากสถานบริการสุขภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ได้ดูแลตนเองเบื้องต้นในการทำงานโดยแยกตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละบุคคล คณะวิทยากรได้ให้ความรู้ด้านสุข ศึกษาก่อนเกี่ยวกับท่าทางการทำงานที่ถูกต้องและการดูแลตนเองเบื้องต้นในการทำงานเพื่อพัฒนาเพิ่มเติมจากผลการจัด อบรมเชิงปฏิบัติการ ในปีที่ผ่านมา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้บุคลากรสำนักวิทยบริการให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมกว่า

90 คน

